

HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức

THƯỢNG TƯỚNG, GS HOÀNG MINH THẢO

Một vấn đề rất quan trọng trong học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức.

Hồ Chí Minh đã nhiều lần chỉ rõ đạo đức là cái gốc của con người, đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên thì đạo đức cách mạng lại càng quan trọng. Đạo đức cách mạng đó chính là cần kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Đạo đức con người là vô cùng quý giá, có đạo đức cách mạng và thực hiện được đại đoàn kết dân tộc thì cách mạng mới thành công, kháng chiến mới thắng lợi và mới có thể đưa đất nước đi lên con đường XHCN.

Chúng ta học tập tư tưởng Hồ Chí Minh nhiều nhưng thực hiện chưa tốt. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh cần thể hiện trong thực tế công tác và cuộc sống, phải tự rèn luyện và tu dưỡng. Vật chất bao giờ cũng cám dỗ. Người cán bộ, đảng viên muốn bị ít cám dỗ thì phải tự tu dưỡng và rèn luyện, phải hạn chế chủ nghĩa cá nhân. Cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất là do không tự tu dưỡng, rèn luyện.

Trong những năm gần đây, tình trạng tham nhũng, xa hoa lãng phí trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đã làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Quần chúng đăm tiếu một cán bộ làm công tác tài chính ở một xí nghiệp mà mua một cái chạn để thức ăn giá

hàng chục triệu đồng; một cán bộ công tác ở một cơ quan khoa học mua một cái gương soi cũng hàng chục triệu đồng. Cô con gái của một cán bộ cao cấp nhân sinh nhật của mình đã tặng bạn bè mấy chiếc xe máy giá đắt tiền. Hàng chục giám đốc, tổng giám đốc và cán bộ nhận hối lộ, tham nhũng bị khởi tố, hàng trăm công ty buôn lậu trốn thuế, nhiều vụ tham nhũng, ăn chơi xa xỉ bị phát hiện... Qua đây, ta thấy sự suy thoái đạo đức, phẩm giá của cán bộ rất nặng nề. Phải cắt bỏ những ung nhọt đó Đảng mới giữ được sự trong sạch, mới mạnh lên được và mới giữ được lòng tin của nhân dân. Quần chúng nhân dân rất khinh những cán bộ làm trái lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù họ có quyền cao chức trọng đến đâu.

Nước ta còn nghèo, phải giáo dục cán bộ và nhân dân không được xa hoa, lãng phí, không được ăn chơi xa xỉ. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của ta thấp so với khu vực và thế giới. Phải tiết kiệm để thực hiện CNH, HĐH mới phát triển đất nước nhanh được. Phải nghĩ rằng nước ta còn nghèo, bao nhiêu đồng bào ta còn khó khăn, nhất là các gia đình chính sách chịu nhiều thiệt thòi sau chiến tranh. Vì thế, ngoài giáo dục của Đảng, cán bộ đảng viên phải tự tu dưỡng rèn luyện. Sự tu dưỡng rèn luyện của cá nhân là rất quan trọng. Biết đạo lý làm người,

biết hoàn cảnh đất nước mà sống cho phù hợp với thực tế, không nên “bóc ngắn cắn dài”, không được ăn chơi xa xỉ. Cả cán bộ và nhân dân phải cùng thực hiện. Nếu mỗi người đều tiết kiệm, dồn tâm sức vào xây dựng thì đất nước chóng giàu mạnh. Là những người cộng sản thì phải sống cùng với quần chúng. Hồ Chí Minh đã sống cùng với quần chúng. Lãnh tụ thế giới hiếm có người sống cùng với quần chúng như thế. Trong các buổi nói chuyện, lãnh đạo cần phê phán và đưa dẫn chứng cụ thể, nhắc nhở cán bộ đảng viên không ăn chơi xa xỉ, không nên chỉ nói mà không làm; phải tăng cường tự tu dưỡng rèn luyện.

Dùng pháp luật để giáo dục là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là cán bộ đảng viên phải tự tu dưỡng, rèn luyện. Đó mới là cái cơ bản, lâu dài, và là xây dựng con người. Xây dựng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một sự nghiệp khó khăn, đòi hỏi phải kiên trì. Nhưng đó là điều cần phải làm. Bên cạnh đó cần tăng cường sự giám sát của nhân dân, của dư luận quần chúng. Phát huy dân chủ ở cơ sở là rất cần thiết. Các chi bộ ở các cơ quan, các khu phố, các thôn xóm là sát với đảng viên, quần chúng nhất. Các chi bộ phải giám sát chặt chẽ, từ đó phát hiện cán bộ, đảng viên tham nhũng. Tuy nhiên, đáng tiếc là nhiều chi bộ không làm tròn trách nhiệm của mình. Quần chúng cũng biết rõ những cán bộ tham nhũng nhưng biết báo cáo với ai và cho ai? Ngoài dùng pháp luật để trừng trị, giáo dục bọn tham nhũng ra, cần tịch thu phần tiền, tài sản do tham ô mà có để nhập vào quỹ từ thiện, điều này phải thực hiện đối với tất cả, kể cả những kẻ đã hạ cánh an toàn. Đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, đầu tàu trong phát hiện những hiện tượng tham nhũng trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên.

Cần thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở để góp phần xây dựng được một xã hội tốt đẹp, văn minh. Muốn chống tham nhũng thì phải dân chủ và công khai; công khai để quần chúng, đảng viên biết và giám sát là các biện pháp rất quan trọng để chống tham nhũng. Lãnh tụ Hồ Chí Minh coi dân là chủ. Dân là chủ có nghĩa là dân cùng với cán bộ cùng xây dựng một xã hội mới. Nước ta còn kém phát triển về kinh tế, nhưng với bản chất ưu việt của chế độ, với sự lãnh đạo của ĐCS, nước ta phải hơn nhiều nước về dân chủ. Có dân chủ mới đoàn kết được toàn dân để xây dựng một xã hội mới tốt đẹp; nhanh chóng thực hiện thành công CNH, HĐH đất nước. Xây dựng một đất nước CNH, HĐH lâu hơn là xây dựng một đất nước có một nền dân chủ tốt đẹp, ít tham nhũng, ít tệ nạn xã hội. Ta phải xóa đói giảm nghèo nhanh hơn một số nước giàu hơn ta; phát triển giáo dục nhanh hơn một số nước giàu hơn ta. Có thế mới chứng tỏ sự ưu việt của chế độ mới. Tiến lên CNH, HĐH cần mấy chục năm, nhưng thực hiện dân chủ hóa có thể thực hiện ngay trong vài năm.

Cần nghe dư luận quần chúng để nắm tình hình cán bộ. Quần chúng nhân dân hiểu nhiều “ngóc ngách” của cán bộ, nên phải dựa vào dân để giám sát cán bộ. Phải công khai tài chính, công khai các dự án trong xã, phường, cơ quan để dân biết, dân kiểm tra. Tổ chức tổ thanh tra nhân dân. Đồng thời cần dựa vào chi bộ để kiểm tra, để giám sát sự tham nhũng, đạo đức của cán bộ. Dân là gốc, dân là chủ. Phát huy dân chủ, chống tham nhũng, đẩy mạnh phát triển sản xuất, cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân thì chúng ta mới đứng vững và phát triển được. Đó cũng là xu hướng vận động và phát triển của xã hội. Dân là gốc, dân là chủ, cần thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.